

Thái Bình hôm nay

Nói về Thái Bình, ai cũng nghĩ đến vùng quê với những cánh đồng lúa bạt ngàn, người dân giỏi làm kinh tế, hằng say lao động sản xuất. Nhưng "Quê hương năm tấn" hôm nay sẽ khiến cho mọi người khi đặt chân tới phải ngỡ ngàng trước sự "thay da đổi thịt" từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.



Điện mạo nông thôn mới xã Vũ Công (Kiến Xương).

Kết quả ấn tượng

Năm 2019 là mốc quan trọng trong hành trình 10 năm (2010 - 2019) xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh với những kết quả ấn tượng khi 100% số xã đạt chuẩn NTM, 7/7 huyện đạt chuẩn NTM và thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua quá trình thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế kết quả xây dựng NTM tại các huyện, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương nhấn mạnh: Ấn tượng trong xây dựng NTM ở Thái Bình, thứ nhất đó chính là tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, từ đó huy động được sức mạnh tập thể hợp và mọi nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Thứ hai, Thái Bình trở thành địa phương đi đầu cả nước trong việc phủ kín nước sạch đến 100% hộ dân, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt ứng được yêu cầu quy định hiện hành. Việc này thể hiện qua trình xây dựng NTM thực sự hướng tới mục đích cuối cùng đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng NTM của tỉnh mới thấy được sức mạnh lớn lao khi ý Đảng và lòng dân hợp nhất. Nếu như năm 2010, khi bắt tay xây dựng NTM, hệ thống cơ sở

hạ tầng nông thôn còn thiếu, đã xuống cấp và chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo cao với 9,91%, thu nhập bình quân đầu người còn thấp với 13,55 triệu đồng/năm thì đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, khung trang, đời sống kinh tế được cải thiện vượt bậc. Để đạt được kết quả đó, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn lực xây dựng NTM (gồm tiền mặt, ngày công, xi măng, vật tư, đất, cát, đá, sỏi...) ước đạt 22.236 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, toàn tỉnh đã cứng hóa 1.275,51km kênh mương; xây dựng, nâng cấp 3.780,58km đường giao thông nội đồng và 8.408,32km đường trục xã, trục thôn, đường nhánh cấp 1 trục thôn, đường ngõ xóm; 277 trạm bơm và cống đập; đầu tư mới 23 trạm cấp nước sạch, nâng cấp và mở rộng phạm vi cấp nước tại 34 trạm; 207 trường THCS, tiểu học và mầm non; 1.069 nhà văn hóa xã, thôn; 180 trạm y tế; 247 khu xử lý rác thải và lò đốt rác; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trên 6.100 nhà ở cho người có công, người nghèo; 100% số xã được đầu tư, sử dụng nước sạch...

Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm khang trang, đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội

phát triển. Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 45,648 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66%. Ước thực hiện năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,06%.

Đổi thay toàn diện

Đổi thay trên quê lúa hôm nay không chỉ thể hiện qua diện mạo cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, đời sống của người dân được cải thiện vượt bậc mà còn thể hiện qua đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng. Những năm qua, cùng với góp công, góp của kiến tạo cơ sở hạ tầng nông thôn, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện toàn tỉnh có 1.814/1.814 thôn (đạt tỷ lệ 100%) có nhà văn hóa và khu thể thao đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM với cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội diễn, hội thi văn hóa, văn nghệ của các địa phương. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương cũng thu hút 54,8% số người dân nông thôn tham gia, trong đó số người tham

gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35%. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng thành lập trên 3.000 câu lạc bộ (CLB) với hơn 60 loại hình khác nhau như CLB nghệ thuật chèo truyền thống, CLB nghệ thuật dân gian, CLB dân vũ, CLB thể thao... Hoạt động của các CLB đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương.

Cứ mỗi buổi chiều hay sáng sớm, trên khắp các đường làng ngõ xóm của xã Bách Thuận (Vũ Thư) không khó bắt gặp hình ảnh người dân từ già tới trẻ tham gia luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ông Trần Văn Cường ở thôn Trung Hòa chia sẻ: Xã Bách Thuận với đặc thù địa hình thấp trũng, hệ thống ao, hồ dày đặc, phần lớn các tuyến đường trong khu dân cư đều nhỏ hẹp, lại nằm giữa hai ao sâu nên trước đây việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi xây dựng NTM, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, người dân chúng tôi đóng góp kinh phí để cứng hóa đường giao thông nông thôn. Giờ đây không chỉ có con đường đẹp, nhiều gia đình có điều kiện trong thôn còn ủng hộ tiến mua ghế đá, lắp điện chiếu sáng để phục vụ bà con đi lại thuận lợi. Chiều đến, các cháu thanh thiếu niên ra sân nhà văn hóa các thôn để đá bóng, tập bóng chuyền còn người già chúng tôi thì đi bộ để cải thiện sức khỏe.

Đã thành nếp, sau bữa cơm tối hàng ngày, chị em phụ nữ xã An Đông (Quỳnh Phụ) lại rủ nhau đi tập dân vũ. Chị Đào Thị Lợi, chủ nhiệm CLB dân vũ xã An Đông cho biết: CLB mới thành lập từ tháng 6/2020 đến nay những thu hút sự tham gia của đông đảo các chị em phụ nữ ở độ tuổi từ 27 - 70 tuổi. Các điệu nhảy dân vũ đơn giản, dễ học, dễ nhảy được lồng ghép qua các bài hát vui nhộn, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Thông qua tập luyện không chỉ giúp mọi người cải thiện sức khỏe, sáng khoái tinh thần, xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa NTM phong phú, lành mạnh, sôi động.

Sau 10 năm xây dựng NTM, quê lúa Thái Bình đã vươn mình phát triển đầy ấn tượng, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Thái Bình tiếp tục bước đi vững chắc trên con đường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

MINH QUÂN

DIỆN LỰC THÁI THỤY

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực Thái Thụy đã đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua các hệ thống ngân hàng.

Trước đây, cứ đến ngày thanh toán tiền điện là ông Phạm Ngọc Tú ở khu 4, thị trấn Diêm Điền phải sắp xếp công việc dành thời gian đến quầy giao dịch để nộp tiền điện. Cuối năm 2019, được Điện lực Thái Thụy tuyên truyền, vận động ông Tú đã đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tin nhắn thông báo tiền điện, ông Tú chỉ cần thực hiện vài thao tác trên điện thoại là có thể thanh toán hóa đơn một cách rất nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiện lợi. Ông Tú cho biết: Trước đây, không chỉ có tôi mà nhiều người dân khác vẫn có thói quen thanh toán tiền điện qua các quầy thu ngân nên rất bất tiện vì phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, khi ngành điện đẩy mạnh các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã tạo thuận lợi cho tôi và đồng đạo người dân khi giao dịch và thanh toán tiền điện.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ dân, thời gian qua, Điện lực Thái Thụy đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đang trả lương qua tài khoản ngân

hàng triển khai thực hiện đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động qua ngân hàng đối với cán bộ, nhân viên, người lao động do đơn vị quản lý. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền) cho biết: Với đặc thù công việc của các thầy cô giáo là dành nhiều thời gian giảng dạy nên việc sử dụng thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng rất hữu ích, giúp tiết kiệm thời gian đi lại để tập trung cho công việc. Hiện nay, hầu hết các thầy cô giáo trong trường đều đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, khi hợp phụ huynh chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền để các bậc phụ huynh biết để sử dụng dịch vụ này của ngành điện.

Nhằm tăng tính tiện ích cho khách hàng, Điện lực Thái Thụy triển khai việc thu tiền điện qua tài khoản ngân hàng từ tháng 10/2019. Trong đó, đơn vị đã hợp tác với các ngân hàng đồng trên địa bàn huyện và đối tác thanh toán trung gian để triển khai các phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt bằng các hình thức như: trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, Internet Banking, SMS & Mobile Banking, ủy nhiệm thu, chi và tại quầy giao dịch của ngân hàng. Gần một năm triển khai đã có hơn 30.000/95.000 khách hàng đăng ký dịch vụ này.

Theo ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện còn không ít khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân chính là hiện có nhiều khách hàng ở khu vực nông thôn chưa sử dụng tài khoản ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đó đó, rất cần sự vào cuộc của các đối tác, các cấp, ngành và cả cộng đồng xã hội trong việc triển khai thực hiện dịch vụ này. Để nâng cao hơn nữa số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp với các cấp, ban, ngành của huyện vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Ngoài ra, đơn vị đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện đưa trả lương qua tài khoản ngân hàng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đăng ký thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

TRẦN TUẤN



Cán bộ Điện lực Thái Thụy hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện trên Internet Banking.

Phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình có hệ thống 28 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và 3 cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn các huyện, thành phố. Xác định sản xuất, kinh doanh an toàn là nhiệm vụ hàng đầu nên những năm qua, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình (Tập đoàn Xăng

dầu Việt Nam - Petrolimex) luôn chủ động và triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống cháy, nổ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Muốn phòng ngừa cháy, nổ tốt thì phải hiểu rõ những mối nguy cơ dẫn tới cháy, nổ; chính vì vậy những năm qua chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, phổ biến

kiến thức cho cán bộ, người lao động, nhất là lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở. Theo thống kê từ các vụ cháy, nổ tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cả nước, nguyên nhân chính là do sự bất cẩn của nhân viên và khách hàng, vi phạm các quy định an toàn PCCC như chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy trình bơm rót, xuất, nhập, vận chuyển; khách hàng hút thuốc, nghe, gọi điện thoại tại khu vực bơm xăng, dầu hoặc dùng xe mua xăng không tắt máy... Đến nay, mọi cán bộ, công nhân của Công ty đều nắm vững những nguyên nhân và nguy cơ cháy, nổ và chủ động phòng ngừa.

Tại cửa hàng xăng dầu số 2 Petrolimex, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, mỗi ngày có tới 800 - 1.000 lượt phương tiện giao thông vào mua xăng, dầu. Ông Trần Hữu Hùng, cửa hàng trưởng cho biết: Cửa hàng nằm trong phố có dân cư đông đúc và mật độ phương tiện ra, vào mua bán cao, nếu xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại khó lường. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi đã đầu tư nhiều công trình, thiết bị PCCC theo quy định như bể chứa cát, bể chứa

nước, chèn cứu hỏa, bình bọt chữa cháy và đầy đủ dụng cụ chữa cháy, cứu hộ đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt. Cửa hàng có 6 nhân viên, tất cả đều được tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ về PCCC và quy trình sản xuất, kinh doanh an toàn. Còn ông Trần Mạnh Tùng, nhân viên bán hàng, thành viên đội PCCC cơ sở của cửa hàng chia sẻ: Được tập huấn các kiến thức, nghiệp vụ về PCCC, bản thân chúng tôi trong quá trình làm việc cũng yên tâm, an toàn đối với sức khỏe và tính mạng. Hàng năm, cửa hàng và Công ty cũng tổ chức tập huấn, thực hành, diễn tập phòng, chống cháy, nổ nên mọi người đều chủ động sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Ngoài bảo đảm đầy đủ các vật tư, thiết bị PCCC, các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình cũng được trang bị hệ thống các biển báo, tiêu lệnh, nội quy, quy định về công tác PCCC để nhân viên và khách hàng tự giác thực hiện. Đặc biệt, tất cả các cửa hàng đều thực hiện chung một quy trình sản xuất, kinh doanh an toàn; 100% người lao động được trang bị các loại bảo hộ lao động; thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Hàng tháng, Ban Giám đốc Công ty quản trị và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng ra soát các mối nguy cơ dẫn đến cháy, nổ từ đó xây dựng, bổ sung phương án PCCC kịp thời, sát

với thực tiễn. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Bình cho biết thêm: Trong công tác PCCC, điều quan trọng nhất tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu là tự phòng ngừa. Tất cả nhân viên đều phải nâng cao trách nhiệm, tổ chức, duy trì chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên và định kỳ để chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây mất an toàn.

Dù đã triển khai kỹ lưỡng các biện pháp PCCC thì các cửa hàng kinh doanh như thế không chủ quan trước những rủi ro do cháy, nổ gây ra, trong mỗi đợt nghỉ lễ, tết hay cao điểm, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình vẫn có văn bản chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra, đón tiếp các cửa hàng thực hiện nghiêm túc các quy trình, nội quy PCCC. 100% cửa hàng được Công ty mua bảo hiểm cháy, nổ công trình và sản phẩm theo quy định nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại nếu có tình huống xấu xảy ra.

Nhờ làm tốt công tác PCCC, nhiều năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị diễn ra an toàn góp phần giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển. Đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình chiếm khoảng 45% thị phần xăng dầu bán lẻ trên địa bàn tỉnh; bình quân mỗi năm sản lượng bán xăng, dầu đạt gần 100.000m³, 350 tấn dầu mỡ nhờn và 1.200 tấn gas, tổng doanh thu đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

KHẮC ĐUẤN



Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình tổ chức tập huấn và thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy.

THÀNH PHỐ Thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện 1.356 tỷ đồng

THÀNH PHỐ

9 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Bình ước thực hiện 1.356 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có nhiều khoản thu đạt khá như thu thuế ngoài quốc doanh 927 tỷ đồng, đạt 67% dự toán; thuế thu nhập 140 tỷ đồng, đạt 94% dự toán; lệ phí trước bạ 77 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán... Tổng thu cân đối ngân sách thành phố ước thực hiện 603 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, bằng 99,9% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách thành phố ước thực hiện 543 tỷ đồng, đạt 82% dự toán giao.



Đây chuyên sản xuất của Công ty TNHH Da giày Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

TIỀN HẢI Thu hút 23 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

TIỀN HẢI

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã có nhiều giải pháp thiết thực để thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, đã thu hút được 23 dự án đầu tư, có 8 dự án được cấp chủ trương đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư các dự án là 2.784 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất sứ dân dụng, may mặc, xây dựng hạ tầng... Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020, huyện Tiền Hải tích cực chủ động phối hợp, đón tiếp các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp và tạo nguồn thu cho ngân sách huyện.

MẠNH THẮNG